

อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เสริมแกร่งโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กร ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ประจำโรงแรมในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย



จากภาพ ซ้ายไปขวา

1. นายริชาร์ด มาร์โก้ ผู้จัดการใหญ่ประจำโรงแรมโอโซ่ ภูเก็ต
2. นายสุขมาล มอนดอล ผู้จัดการใหญ่ประจำกลุ่มเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ภายใต้แบรนด์ซัมมา ในกรุงเทพมหานคร
3. นายคริสทอป ลีโอนาร์ด ผู้จัดการใหญ่ประจำโรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ
4. นายพอล ฮาลฟอร์ด ผู้จัดการใหญ่ประจำโรงแรมอมารี เกาะสมุย และโอโซ่ เจวง สมุย
5. นายโทมัส เฮน ผู้จัดการใหญ่ประจำโรงแรมอมารี ภูเก็ต กระบี่

กรุงเทพฯ 31 สิงหาคม 2563 – อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ประกาศแต่งตั้งผู้นำในการบริหารจัดการโรงแรมในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 5 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนการขยายเครือข่ายโรงแรมอย่างต่อเนื่องทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นายคริสทอป ลีโอนาร์ด ได้กลับมาร่วมงานกับเครืออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป อีกครั้ง โดยเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ประจำโรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ รับผิดชอบที่เป็นการสานต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงแรมใจกลางเมืองที่จะอยู่ภายใต้แบรนด์ใหม่อย่างซัพพรอน คอลเลคชั่น ก่อนหน้านี้ นาย คริสทอปเคยร่วมงานในฝ่ายการจัดการห้องพัก และตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ มานานเกือบ 10 ปี ประจำโรงแรมในเครืออนิกซ์ ภายใต้แบรนด์อมารี ที่หัวหิน เกาะสมุย และ

มัลดีฟส์ และมีประสบการณ์ทำงานในแวดวงโรงแรมภายใต้แบรนด์โรงแรมชั้นนำมากมาย อาทิ เพนนินซูลา เซนต์ รี

จิส และแอกคอร์ด

นายสุขุมล มอนดอล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ประจำกลุ่มเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ภายใต้ แบรินด์ซามาในกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง โดยจะยังคงเป็นผู้นำในการบริหารจัดการโรงแรมซามา เลควิว อโศก กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ที่นายสุขุมลรับหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการปรับเปลี่ยนแบรนด์และการปรับโฉมเมื่อสองปีที่ผ่านมาเช่นเดิม นายสุขุมลมีประสบการณ์ร่วมงานกับออนิกซ์ฯ มายาวนานกว่า 14 ปี ในการบริหารจัดการโรงแรมในประเทศจีน และไทย และเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ประจำโรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ อีกด้วย

ในส่วนของการบริหารจัดการโรงแรมในเครือ ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย นายโทมัส เฮน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ประจำโรงแรมอมารี โวก กระบี่ ภายหลังจากการปรับโฉมเสร็จสมบูรณ์เมื่อไม่นานมานี้ โดยมีเป้าหมายมุ่งบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ให้กับรีสอร์ทริมทะเลแห่งนี้ นายโทมัสเป็นผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมโรงแรมมานานกว่า 20 ปี ในฝ่ายจัดการห้องพักในเครือโรงแรมสัญชาติยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย อาทิ แมริออท ไฮแอท แอกคอร์ด และอินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ลส์ กรุ๊ป (ไอเอชจี) ต่อมาได้มีโอกาสร่วมงานกับทางออนิกซ์ฯในปีพ.ศ. 2561 ในตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ประจำโรงแรมอมารี เกาะสมุย และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการใหญ่ประจำโรงแรมอมารี เกาะสมุยและไอโซ่ เฉวง สมุยในเวลาต่อมา

นายพอล ฮาลฟอร์ด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ประจำโรงแรมอมารี เกาะสมุย และไอโซ่ เฉวง สมุย ภายหลังจากที่เป็นหัวเรือใหญ่รับผิดชอบดูแลการเปิดให้บริการโรงแรมไอโซ่ ภูเก็ต ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันที่เปิดให้บริการมากกว่าสองปี นายพอลเข้าร่วมงานกับทางออนิกซ์ฯ มาตั้งแต่ช่วงกลางปี พ.ศ. 2561 โดยได้เคยทำงานในตำแหน่งระดับอาวุโสในเครือเรดิสัน โฮเทล กรุ๊ป ในประเทศออสเตรเลีย ฟิจิ และไทย นอกจากนี้จากประสบการณ์การเป็นอาจารย์และติวเตอร์ของเขาในประเทศออสเตรเลียและญี่ปุ่นที่ผ่านมา ทำให้เขานำเอาประสบการณ์ความเป็นผู้นำและการให้คำปรึกษาที่มั่งคั่งและเป็นมิตร มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมงานโรงแรมที่เขากำกับดูแลอยู่ในปัจจุบันและอนาคต

นายริชาร์ด มาร์โก้ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ประจำโรงแรมไอโซ่ ภูเก็ต จากเดิมเป็นผู้จัดการโรงแรมอมารี ภูเก็ต ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 นายริชาร์ดได้มีโอกาสร่วมงานกับทางออนิกซ์ฯ เป็นครั้งแรกเมื่อ 8 ปีที่ผ่านมาในตำแหน่งผู้จัดการโรงแรมอมารี พัทยา โดยที่ผ่านมาเขาเริ่มต้นการทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมโรงแรมที่แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียนในประเทศเบลเยียม ไอร์แลนด์ โปรตุเกส และจอร์แดน รวมถึงโรงแรมฮิลตัน ในประเทศมาเลเซีย และไทย

การแต่งตั้งผู้นำในการบริหารจัดการโรงแรมในเครือข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

นายเคิร์ก บอนด์ รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับคุณคริสทอปกลับเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวออนิกซ์ อีกครั้ง และมอบหมายให้คุณสุขมาล กำกับดูแลการบริหารจัดการเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ ภายใต้แบรนด์ซามา ที่มีการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพฯ รวมถึงการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการอื่นๆ โดยแต่งตั้งคุณโทมัส คุณพอล และคุณริชาร์ด ให้ดำรงตำแหน่งผู้นำในการบริหารจัดการโรงแรมในเครือ จากการศึกษาสภาพความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เราตระหนักว่าบุคลากรยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด และเรายังคงมุ่งให้การดูแลเอาใจใส่ อบรมผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องของออนิกซ์”

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เป็นบริษัทสัญชาติไทย ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมากกว่า 20 แห่งในประเทศจีน ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย มัลดีฟส์และศรีลังกา และมีเป้าหมายเป็นบริษัท ขนาดกลางด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ทและเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก